

จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บริหารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 8 ของปีงบประมาณ 2565 หัวข้อข่าวสำคัญในฉบับนี้ มีดังนี้



สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทยทหาร โดยแผนกระบาดวิทยา กองวิจัย

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ดำเนินโครงการ

“การสำรวจการติดเชื้อโรคไซริคเค้ทเซียในทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน” พื้นที่กองกำลังผาเมือง กำลังพล ฉก.ม.3 และ ฉก.ทพ.31 จว.ช.ร. โดยเก็บตัวอย่างเลือดกำลังพลผู้ที่ถูกแมลงพาหะนำโรคกัด



สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทยทหาร โดยแผนกระบาดวิทยา กองวิจัย

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ดำเนินโครงการ “การสำรวจการติดเชื้อโรคไซริคเค้ทเซียในทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน” พื้นที่กองกำลังผาเมือง กำลังพล ฉก.ม.3 จว.ช.ร. โดยเก็บตัวอย่างเลือดกำลังพลผู้ที่ถูกแมลงพาหะนำโรคกัด

แผนกระบวนวิชา กองวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทยทหาร

โดย พ.อ.หญิง วัชรีย์ โยคะนิตย์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

หัวหน้าแผนกระบวนวิชา ได้ดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการทางทหาร ในพื้นที่ กกล.สุรสีห์ โดยเก็บข้อมูลการเจ็บป่วยในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารชายแดนไทย-เมียนมาร์ พร้อมเจาะเลือดตรวจหา เชื้อมาลาเรียให้กับกำลังพล ฉก.ทพ.พระยาเสือ และฉก.ทพ.14 จว.ราชบุรี การปฏิบัติงานได้รับความร่วมมือจาก หน่วยในพื้นที่เป็นอย่างดี



สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทยทหาร ดูแล ห่วงใย ใส่ใจกำลังพล

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 พลตรี ธำรงค์ เต็มอุดม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทยทหาร มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทยทหาร ประจำปี 2565 พร้อมมอบชุดวอร์ม ให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีของกำลังพลสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทยทหาร



ในวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565

ภริยาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทยทหาร

พร้อมกำลังพล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ร่วมจำหน่ายสินค้าร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมแพทยทหารบก เพื่อช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัวกำลังพลทุพพลภาพ





ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทยทหาร และภริยา พร้อมคณะ

ได้เข้าตรวจเยี่ยม กำล้างพลและครอบครัว ของ สวพท. ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักของราชการ โดยนำสิ่งของอุปโภคบริโภค ยาสามัญประจำบ้าน พร้อมรับฟังปัญหา เพื่อนำมาช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ช่วยแก้ปัญหาหนี้สินของกำลังพล ตามที่กองทัพบกมึนนโยบายให้ช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัว ต่อไป



แผนกระบวนวิชา กองวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทยทหาร

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ได้ดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ ฉก.ร.25 จว.ชุมพร และจังหวัดระนอง โดยเก็บข้อมูลการเจ็บป่วยในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารชายแดน ไทย-เมียนมาร์ พร้อมเจาะเลือด ตรวจหาเชื้อมาลาเรียให้กับกำลังพล ฉก.ร.25 ร้อย ร.2521 และ ร้อย ตชด.41 พื้นที่ จว.ระนอง ผลการปฏิบัติวานเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากหน่วยในพื้นที่เป็นอย่างดี

ติดต่อสอบถามได้ที่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทยทหาร

โทร. : 0 2763 4366

โทร.ทบ. : 94366

แฟกซ์ : 0 2644 8093

<https://www.afirms.go.th>

 [afirms.go.th](https://www.afirms.go.th)



- ตรวจแก้ไขแล้ว / แจกจ่ายได้

พันเอก สุธี พานิชกุล

(สุธี พานิชกุล)

รอง ผอ.สวพท.

6 มิ.ย.65